

Bản tin CGVN
Chủ Đề: Giáo dục
Tác giả: Lm Đa-minh Phan Văn Anh
Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

<http://www.conggiaovietnam.net>; conggiaovietnam@gmail.com

LỜI KÊU GỌI CHO GIÁO XỨ HÀ ÚC, TGP HUẾ



Kính thưa Quý Ân Nhân gần xa, đặc biệt Quý Đồng Hương Xứ Huế,

Như trước đây chúng con đã có lần giới thiệu: Cha Đa-minh Phan Văn Anh, bút hiệu Minh Anh, là Cha Quản Xứ một Giáo Xứ đông giáo dân ở miền quê, đồng thời là một Cha giáo Đại Chủng Viện, một cộng tác viên kỳ cựu của BBT CGVN và rất

nhiều trang webs Truyền Thông Công Giáo khác. Gắn bó gần cả cuộc đời với công việc giáo dục, Cha Minh Anh đã hoàn thành hơn 20 tác phẩm tu đức dịch từ tiếng Anh tiếng Pháp, cũng như nhiều bài viết... Trong thư ngỏ đó, chúng con xin Anh

Chị em giúp đỡ cho ngài vốn đang phải xây nhà giáo lý cho Giáo Xứ miền quê của ngài. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Quý Ân Nhân hưởng ứng lời kêu gọi của chúng con đã hỗ trợ cho ngài.

Cách đây gần ba năm, Bè Trên sai ngài về nhậm xứ Hà Úc, một Giáo Xứ có đông giáo dân thứ nhì Giáo Phận Huế nhưng lại rất nghèo, cái nghèo vật chất đã là cửa ngõ dẫn đến những cái nghèo khác. Thoạt đầu, ngài hoảng hốt vì có đến 268 em

cấp I, cấp II lẫn cấp III nghi học; cả gần 4,000 giáo dân mà có ít người học lên Cao Đẳng hoặc Đại Học. Hầu hết người trẻ lớn lên là phải vào Nam hay qua Lào làm ăn để nuôi sống gia đình.

Theo lời khuyên của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, "Nếu phải chọn lựa giữa xây nhà thờ và trường học thì nên ưu tiên cho trường học", Cha giáo Minh Anh đã lờ chuyện xây nhà thờ tuy đang rất nhỏ để liềm mình xoay sở xây một Nhà Giáo Lý 25

phòng. Không chỉ cho hàng trăm em đang phải học giáo lý ngoài trời mỗi Chúa Nhật, các phòng đang xây cũng sẽ là nơi đào tạo giảng viên giáo lý, các tông đồ giáo dân của Hạt, nơi dạy chữ, dạy nghề cho bà con lương giáo.

Với nỗ lực tuyệt vời của toàn thể giáo dân Hà Úc gần xa, với sự rộng lượng của các Ân Nhân cũng như của độc giả của ngài, công trình đã khởi công được mấy tháng nay và đã xây được gần một nửa. Thế nhưng, đến nay thì kinh phí hầu như

cạn kiệt và sợ rằng phải dừng lại. Thật tội nghiệp!

Vì thế, Đức Tổng Giu-se Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, một lần nữa ngỏ lời với Quý Ân Nhân, đặc biệt với Quý Đồng Hương Xứ Huế. Ngài hy vọng nếu Hà Úc được mỗi người giúp cho

thêm một vài bao xi-măng, vài chục viên gạch thì may ra công trình sẽ không bị đình trệ và có thể hoàn tất tốt đẹp như Chúa muốn.

Chúng con, BBT CGVN, xin kính gửi kèm Thư Ngỏ của Đức Tổng Giám Mục Huế, Chủ Tịch HĐGMVN, và một vài hình ảnh liên quan. Xin cũng vui lòng mở file đính kèm để đọc Thư Ngỏ của Cha Minh Anh, Quản Xứ Hà Úc.

HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Kính thưa Quý Cha cùng Anh Chị em,

Giáo Xứ Hà Úc tuy là một Giáo Xứ lớn thứ hai của Tổng Giáo Phận Huế với 4.000 giáo dân, nhưng rất nghèo, gần 800 em không có chỗ học giáo lý, hằng tuần phải học giáo lý ngoài trời. Tôi và các vị tiền nhiệm đã động viên Cha Quản Xứ Đaminh Phan Văn Anh cố gắng xây một Nhà Giáo Lý. Nay công trình đang dở dang và sợ rằng phải đứng vì tài chính cạn kiệt.

Vậy tôi xin Quý Cha và Anh Chị em rộng lòng giúp cho ngài một tay. Việc bác ái của Anh Chị em cũng là việc giúp mở mang Nước Chúa. Xin Chúa chúc lành và trả công cho Cha và Anh Chị em.

Tôi xin chân thành cảm ơn.



Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2018.


TGM. Giám Mục NGUYỄN CHÍ LINH
Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế

Mọi giúp đỡ xin gửi về:
Lm. Phan Văn Anh, Nhà Thờ Hà Úc, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 09.16.44.24.10.

Từ Việt Nam, xin gửi về Vietcombank, Tên tài khoản: PHAN VAN ANH, Số tài khoản: VND: 016.100.034.5373.

Từ Mỹ xin gửi về Vietcombank HUE, Vietnam
Name of Account: PHAN VAN ANH,
Account number: 016.137.013.0402
Swift code: B F T V V B V X 016.







Việc đóng góp này sẽ mang một ý nghĩa sâu xa là: chính chúng ta đang cùng nhau xây dựng Giáo Hội Việt Nam cách thiết thực nhất, góp phần củng cố đức tin cho con cháu, nhất là trong dịp Mừng Kỷ Niệm 30 Năm, Ngày Tôn Phong Hiển Thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chúng con xin chân thành cảm ơn và xin thương tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và nhất là cho Giáo Xứ Hà Úc. Chúng con nguyện xin Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành hồn xác cho Quý Vị.

BBT CGVN



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

congiaovietnam@gmail.com
<http://www.congiaovietnam.net>

Nguồn: Internet eMail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển